

## สื่อสารเรื่องการสอบ

หมวดดี บรรเทา

### ประเภททุนการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุน

เป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละปีสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรับทุนประเภทต่าง ๆ ทั้งทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนตามความต้องการของส่วนราชการหรือหน่วยงานบางแห่ง โดยการดำเนินการรับสมัครและการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) และผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) มักจะดำเนินการในช่วงปลายของทุกปี ซึ่งก็คือในช่วงของการเริ่มต้นปีงบประมาณนั่นเอง ส่วนการรับสมัครและการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนในระดับปริญญาจะดำเนินการภายหลังจากการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลในระดับมัธยม

สำหรับทุนในระดับมัธยมศึกษาที่มีการจัดสรรขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดดำเนินการสรรหา นั้น จะมีอยู่ด้วยกันหลาย ๆ ประเภททุน ซึ่งทุนแต่ละประเภทนั้นก็มิวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการสรรหา การให้ทุน และการชดใช้ทุนที่แตกต่างกันไป ทุนประเภทหลัก ๆ ที่สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดดำเนินการสรรหา มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เช่น ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนไทยพัฒน์ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนกระทรวงการต่างประเทศ และทุนบริษัท ปตท. สรรพและผลิตปิโตรเลียม

**ทุนเล่าเรียนหลวง** หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่า คือ “ทุน King” นั้น ก็คือทุนที่พระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชทานแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในระดับปริญญา โดยจะเลือกศึกษาวิชาใดและ ณ สถาบันอุดมศึกษาแห่งใดก็ได้ ซึ่ง ก.พ. จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยจะพิจารณาจากความประสงค์ คุณวุฒิ และคุณลักษณะของผู้ได้รับทุน ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วการชดใช้ทุนกำหนดแค่เพียงให้กลับการปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุนเท่านั้น

**ทุนไทยพัฒน์** ซึ่งหมายถึงพัฒนาชาติไทย เป็นทุนการศึกษาที่รัฐบาลจัดสรรตามโครงการเตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต ซึ่งเป็นทุนที่เพิ่งเริ่มมีการดำเนินการจัดสรรให้เมื่อปีงบประมาณ 2541 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงมีพระราชดำริมุ่งมั่นในการกระจายโอกาสและความเจริญให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และสายพระเนตรอันยาวไกลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ และยังเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้วย

ทุนไทยพัฒน์นี้เป็นทุนที่จัดสรรให้สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศได้มีโอกาสรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยผู้รับทุนไทยพัฒน์จะต้องไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศตามกรอบสาขาวิชา ระดับการศึกษา และประเทศที่กำหนด และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือนหรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ทุน ก.พ. เป็นทุนที่จัดสรรเพื่อเตรียมกำลังคนไว้เป็นส่วนกลาง คือผู้รับทุนจะต้องไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศตามที่ ก.พ. เป็นผู้กำหนดดังที่ประกาศในเอกสารการรับสมัครหรือที่ปรับเปลี่ยนประเทศที่กำหนดให้ไปศึกษาตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

ส่วนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทุนกระทรวงการต่างประเทศ ทั้ง 2 ทุนนี้ ถือเป็นทุนรัฐบาลเช่นกัน แต่เป็นทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของ ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ และจัดสรรให้ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้ ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงการต่างประเทศ กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

ในขณะที่ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นทุนที่บริษัท ปตท. จำกัด ขอความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ. ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. จำกัด โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาผู้รับทุน จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่ประกอบอุตสาหกรรมและผลิตปิโตรเลียมโดยตรง หรือปฏิบัติงานเป็นอาจารย์สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน

การจะเลือกสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนประเภทใดนั้น ผู้สมัครสอบควรมีการศึกษาหลักเกณฑ์การรับสมัคร และเงื่อนไขในการรับทุนให้เข้าใจ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รับทุนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือประโยชน์ของประเทศชาติของเรานั่นเอง

---